

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

ผู้มาประชุม ๗ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๐ คน

ผู้ไม่มาประชุม คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภาฯ อบต.ปากอคำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นางพรศรี คำฟู	รองประธานสภาฯ อบต.ปากอคำ	พรศรี คำฟู
๓	นางนัฐกานต์ เมืองเสริม	สมาชิกสภา อบต. ปากอคำ หมู่ที่ ๑	นัฐกานต์ เมืองเสริม
๔	นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๓	อภิเชษฐ์ แสงคำมา
๕	นายไสว เครือวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๔	ไสว เครือวงศ์
๖	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๕	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๗	นางพิมพ์ทอง สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต.ปากอคำ หมู่ที่ ๖	พิมพ์ทอง สุขเกษม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุรียัน ต้อยศ	นายก อบต.ปากอคำ	สุรียัน ต้อยศ
๒	นายชยพล ไพลราช	รองนายก อบต.ปากอคำ	ชยพล ไพลราช
๓	นางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล	รองนายก อบต.ปากอคำ	พิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล
๔	นายสิทธิชัย ใจกลม	เลขานุการนายก อบต.ปากอคำ	สิทธิชัย ใจกลม
๕	นายจ่านง วรรณราช	ปลัด อบต.ปากอคำ	จ่านง วรรณราช
๖	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปากอคำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๗	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๘	นายชัชพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัชพงศ์ มหายศนันท์
๙	นางฐิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปากอคำ	ฐิตาภรณ์ สงคำ
๑๐	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์
๑๑	นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ	นักวิเคราะห์ฯ	วิชชาวุธ รักพุทธคุณ

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนนีก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่
จะมีการประชุมก็จะได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาฯ ขอสวัสดิทาทงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาฯ ขอทำการเปิด
ประชุมสภาฯ ในวันนี้ก็ขออนุญาตได้ทำการเปิดสมัยประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุมในวันนี้ ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัย
ที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - ในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ได้มีการทำโครงการ สสส. ซึ่งวันพรุ่งนี้จะเป็นการ
ถอดบทเรียนในวันสุดท้าย ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งทาง
เทศบาลปากอ่ดำได้มีการเรียกคณะผู้นำและคณะกรรมการร่วมกิจกรรมในการถอด
บทเรียน และนำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ เทศบาล
ตำบลปากอ่ดำ ได้ทำในเรื่องของโครงการชุมชนปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนจาก
ทาง อบต. ปากอ่ดำ และทางท้องถิ่นอำเภอ ได้ร่วมให้คำแนะนำและให้ความรู้กับ
ทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ในวันที่ ๒๒ กันยายน
๒๕๖๕ ก็จะมีคณะผู้ดูงานจากอำเภอแม่สรวย บ้านสันจำปา จะได้เข้ามาศึกษาดู
งานในเรื่องของชุมชนน่าอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนปลอดภัยตามที่ทาง
อบต.ปากอ่ดำ ได้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ เพราะฉะนั้นในการนี้ขอนำ
เรียนกับทางสภาฯ และทางผู้บริหารได้รับทราบ ทางคณะศึกษาดูงานก็จะเข้ามาใน
พื้นที่ ประมาณเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางหมู่บ้านก็ได้มีการจัดเตรียมผลงาน
สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ เรื่องที่สองก็ได้มีการดำเนินเกี่ยวกับถังขยะ
เปียกลดโลกร้อน Green cone และทางด้านผลงานในการจัดการขยะก็ได้มีการ
จัดส่งผลงานไปยังกรม และทางชุมชนบ้านหนองบัวได้รับรางวัลร่วมกับทาง อบต.
ปากอ่ดำ เกี่ยวกับท้องถิ่นชุมชนปลอดภัย (Zero Waste) จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๕ ซึ่ง
ผ่านก้าวแรกของการประกวดชุมชนที่ได้รับรางวัลผ่านเข้ารอบที่ ๑ ซึ่งเป็นรางวัลที่
ภาคภูมิใจเพราะของทางบ้านหนองบัวหมู่ที่ ๒ ได้รับคัดเลือกจาก ๒๐๐ ชุมชน

และทาง อบต.ปากอ้อม ได้รับคัดเลือกจาก ๒๐๐ อบต. รวมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ในส่วนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ถ้าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยมาตรวจเยี่ยมและติดตามครั้งนี้ ก็จะขอความอนุเคราะห์จากทาง อบต.ปากอ้อม ในการให้คำแนะนำและการต้อนรับตลอดจนการนำเสนอผลงานของหมู่บ้าน เพราะครั้งนี้ทางปลัดกระทรวงได้มาตรวจเยี่ยมก็คงจะเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วน ทางหมู่บ้านก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ทาง อบต.ปากอ้อม สนับสนุนและให้คำแนะนำในครั้งนี้กับทางหมู่บ้าน ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมาตรวจเยี่ยมในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ก็ขอนำเรียนในส่วนของเรื่องนี้ให้กับที่ประชุมทราบ เพื่อที่จะมีการดำเนินการจัดเตรียมการต้อนรับต่อไป ทางประธานสภาฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอยู่ ๒ เรื่อง ทางท่านนายกมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ในส่วนของ อบต.ปากอ้อม ได้มีการดำเนินการของงบประมาณสนับสนุนกล้องวงจรปิด เนื่องจากมีหนังสือเข้ามาในเรื่องของการจัดทำกล้องวงจรปิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น ได้มีการปรึกษาหารือในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าตามที่กระผมได้มีการเข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดเชียงราย จะมิงงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะได้มีการนำเสนอในเดือนนี้ ได้มีโครงการและขอรับการสนับสนุนทั้งหมด ๑๐๒ จุด ทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ปากอ้อม ในส่วนของกล้องวงจรปิดเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูง สามารถมองเห็นได้ในที่มืดได้และมีการใช้การเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติกในการควบคุม โดยใช้ห้องสำนักงานของ อบต.ปากอ้อม เป็นห้องในการควบคุม ตรงนี้จึงมีความจำเป็นขอความร่วมมือจากทางอำเภอ และทางสถานีตำรวจในการดำเนินการ จากที่ได้มีการสำรวจได้มีการวางจุดไว้คร่าว ๆ ในส่วนของตรงนี้ก็จะต้องมีการประชุมกรอบเพื่อวางจุดให้มีความชัดเจนอีกครั้ง ตรงนี้จะเป็นการกำหนดจุดด้วยความเร่งด่วนในการสำรวจแค่ ๑ วัน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีและต้องมีการจัดส่งการกำหนดจุดติดตั้งภายในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะส่งจุดสำรวจ เพื่อที่จะนำไปเสนอต่อทางคณะกรรมการอีกครั้งในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงราย ตรงนี้ทั้งหมดก็จะมีเริ่มติดตั้งตั้งแต่บ้านปางป่าสักมาถึง อบต.ปากอ้อม ซึ่งก็เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะตัดผ่านเข้าสู่ถนนส่วนราชการ และกระผมก็จะได้สรุปของแต่ละหมู่บ้านว่าแต่ละหมู่บ้านจะต้องดำเนินการติดตั้งทั้งหมดกี่จุดก็ตัว ในแต่ละจุดจะเป็นทางแยกในเขตพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดอาชญากรรมด้วย งบประมาณจากจำนวนกล้องและสายไฟเบอร์ออฟติกอยู่ที่ประมาณสี่ล้านบาท ซึ่งจะเป็นถนนต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าเราได้รับการสนับสนุนก็จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้เลย แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ก็ขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ก็จะต้องมีการจัดส่งภายในวันที่ ๑๐

ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับทาง อบต.ปากอคำ จึงได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ตามที่ทุกท่านทราบว่าโครงการเหล่านี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาที่เร่งด่วนในการขอรับการสนับสนุน จึงเป็นการดำเนินการที่เร่งด่วนโดยเฉพาะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ เพราะหลังจากนี้ก็จะไม่มีโอกาสขอสนับสนุนงบประมาณ ถือเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณและทุกท่านก็ต้องเร่งปฏิบัติงาน โดยทางกองช่างเองก็ต้องเหนื่อยที่จะต้องเร่งดำเนินงานอยู่หลายโครงการ ก็ขอขอบคุณทางกองช่างที่ได้มีการทุ่มเทในการทำงาน และขอความร่วมมือจากทางสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการร่วมกันดำเนินงาน เพราะว่างบประมาณที่เราได้มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกถือเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของทาง อบต.ปากอคำ ถ้าหากไม่มีการขอรับสนับสนุนก็คงจะพลาดโอกาส เพราะโครงการเหล่านี้หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณก็จะสามารถดำเนินการโครงการได้เลย ตรงนี้ในการจัดเตรียมเราไม่ได้มีการจัดเตรียมตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่ต่อจากนี้ก็มองภาพรวมทั้งหมดและทางกองช่างก็เหนื่อยน้อยลงถ้าเรามีการจัดเตรียมความพร้อมไว้ในปีงบประมาณนี้ ในเรื่องแรกแจ้งในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิด ติดตั้งทั้งหมด ๑๐๒ จุด ทั้ง ๗ หมู่บ้าน งบประมาณในการดำเนินการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นตอนในตอนนี้เป็นคือการสำรวจและออกในส่วนของแบบ พร.๔ และ พร.๕ ในส่วนของกรมในฐานะผู้บริหารก็จะมีคำแนะนำต่อคณะกรรมการต่อไป เรื่องที่ ๒ ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ ก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่รอในส่วนของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ด้านอาคารของกองช่างในภาพรวมเหลือการเก็บรายละเอียดและการส่งมอบงาน โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. พร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าซี้เหล็ก มีบางส่วนที่จะต้องนำเข้าสภาในวันนี้ ทางกองช่างก็ได้มีการรับประกันว่าสามารถดำเนินการทันตามห้วงระยะเวลาแน่นอน ตรงกรมขออนำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกได้นำเรียนเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ถ้าหากได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นประโยชน์และมีความปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ปากอคำ มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ก็ขอเชิญทางท่านพรศรี คำฟู รองประธานสภาฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ในการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสานิต ศรีจุมปา ที่ได้ให้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมสภาฯ ในวันนี้ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้มีการจัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ให้กับท่านได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ยกมือขอเสนอ “การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการ

ประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ถ้าในที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
(เห็นชอบ ๗ เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้างเหล็ก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๑ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้างเหล็ก ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอ

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรียัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ในวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ ๓.๑ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้างเหล็ก ก็ขอเชิญทาง ผอ.กองช่าง ได้นำเรียนชี้แจง

ผอ.กองช่าง

- เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าช้างเหล็ก ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาบค้ำได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่

มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้ส่งพนักงาน นั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ หน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน จ้างก่อสร้างโดยเร็ว

- กรณีรูปแบบรายการละเอียด ข้อกำหนดในสัญญา มีข้อความหรือรายการ ละเอียดขัดแย้งกันเสนอข้อคิดเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณา วินิจฉัยหรือดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน (สัญญา ข้อ ๒)

จึงได้มีการแก้ปัญหาตามระเบียบพัสดุ ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตาม มาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่ง วัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ ของพัสดุ หรือรายละเอียด ของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุ ที่จะทำการ แก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองาน เทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบ หรือสามารถรับรอง คุณลักษณะ เฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่ กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ ได้แก้ไขนั้น

ทางผู้ควบคุมงานได้มีการเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพัสดุดำเนินการแก้ไขใน เรื่องของประมาณการให้ตรงกับแบบ มีแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง คอนกรีตพร้อมราวกัน แผ่นที่ 1/4 มีราวเหล็กจำนวนชั้นไม่ตรงตามรายการปริมาณ งาน (Unit Cost ๑/๑) แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (รายการที่ ๑๘ ราวกันตก เหล็ก กลมดำทาสีน้ำมัน ซึ่งทางคณะกรรมการก็มีมติเสนอทางท่านนายกเข้าสภาฯ โดย ตามราคาเปรียบเทียบล่าสุดราคาเดิมกลาง ๓๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีการปรับลด ราวกันตกจาก ๔ ชั้น เป็น ๓ ชั้น เป็นเงิน ๒๗๒,๖๔๙.๗๕ บาท จึงขอเรียนให้กับ ทางสภาฯ ทราบและเพื่อเป็นรายละเอียดในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราว กัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าขี้เหล็ก ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทาง ส.อบต.ไสว เครีวงค์

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าขี้เหล็ก กระผมก็ได้มีการดูแบบแปลนมาแล้ว ซึ่งปรากฏว่าแบบแปลนไม่เท่ากันเกี่ยวกับความ สูง ก็อยากจะทราบว่าแบบแปลนที่ได้มีการเสนอ อยากทราบว่ามีการจัดทำมาก็แบบ

ทำไมถึงไม่เหมือนกันอยากทราบเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเรื่องนี้ กระผมก็อยากจะฟัง คำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
ปลัด อบต.

- ก็ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คงจะต้องนำเรียนชี้แจงกับทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ และชี้แจงให้กับที่ประชุมเกี่ยวกับการทำความเข้าใจก่อนที่จะทำการลงมติ สำหรับเรื่องนี้เริ่มต้นคือจากการเขียนแบบ ใน ส่วนของกระผมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรงนี้ได้รับรายงานจากผู้ควบคุม งาน คือ นายช่างโยธา ได้มีการพิจารณาแบบแปลนและรูปแบบรายการเกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการ ซึ่งตรวจสอบดูแล้วทางนายช่างคนเดิมได้มีการย้ายไป อบท. อื่นแล้ว ซึ่งเป็นผู้ออกแบบไว้ตามความเป็นจริงการออกแบบและการใช้งานมองแล้ว ไม่มีความเหมาะสม ตามแบบแปลนของโครงการนี้ไม่มีในส่วนของงบประมาณที่ เปลี่ยนแปลง ตามแบบ คือ

- ปริมาณงาน (Unit Cost ๑/๑) มีจำนวน ๔ ชั้น แบบมี ๓ ชั้น

- ระยะห่างระหว่างเสาตั้งเดิมมีระยะ ๖.๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ๑.๕๐ เมตร

- ระยะห่างระหว่างราวกันเดิมมีระยะ ๑.๔๐ เมตร เปลี่ยนเป็น L/๒ ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร

ตรงนี้ก็ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและแก้ไขให้ตรงกับประมาณการ และได้มีการหารือกับทางผู้รับจ้างเกี่ยวกับดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไร ตรงนี้ก็ ต้องการปรับความเข้าใจกันทั้งหมด ตรงนี้ก็ต้องมีดูในส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธี ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการเปลี่ยนแปลงก็ต้องนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อให้ สภาฯ พิจารณาเห็นชอบเพราะถือว่าเป็นอำนาจของทางสภาฯ ในเรื่องของเนื้อ คอนกรีตไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายการที่ได้นำเรียนเบื้องต้น ตรงนี้ทางคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการประชุมหารือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อให้มีความเหมาะสม และหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และเมื่อทาง สภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วทางผู้รับจ้างก็จะดำเนินการในการก่อสร้างตามห้วง ระยะเวลาต่อไป ทางผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการในเรื่องของคอนกรีตไปก่อนแล้ว เพราะราวกันไม่ได้ฝังลงในคอนกรีตจะดำเนินการวางบนเนื้อคอนกรีตโดยใช้ฟูกเหล็ก ยึดเนื้อคอนกรีตมีการยึดติดกับราวกันไว้ ซึ่งตอนนี้ทางผู้รับจ้างก็ได้ดำเนินการ ก่อสร้างมาตลอด แต่ไม่ได้มีการหยุดดำเนินการ เกี่ยวกับงานคอนกรีตผู้รับจ้างก็ยังคง ดำเนินการตามเดิม แต่ในเรื่องของราวกันยังไม่ได้ดำเนินการและเมื่อทาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและในส่วนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันแล้วก็สามารถ ดำเนินการเกี่ยวกับราวกันได้เลย ในเรื่องของงบประมาณของปีนี้ก็สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ก็ขอนำเรียนกับทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

- มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทางท่านสานิต ศรีจุมปา ส.อบต. หมู่ที่ ๒

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ อยากจะเรียนสอบถามเกี่ยวกับราวกันรั้วที่มีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด ถ้าหากเราไม่ได้มีการฝังลึกลงไปในคอนกรีต และการใช้ฟูกและมีการเจาะสกรูยึดด้วยน็อต มีความแข็งแรงและความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด หากพี่น้องประชาชนในให้งานและเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจะลำบาก อยากจะสอบถามหากใช้ฟูกเหล็กยึดเนื้อคอนกรีตมีการยึดติดกับราวกันรั้วกับการฝังราวกันรั้วในคอนกรีตแบบไหนจะคงทนถาวรดีกว่ากัน กระผมมีความเป็นห่วงในเรื่องของความแข็งแรงของเสาราวกันรั้ว ขอเรียนสอบถามเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
ผอ.กองช่าง

- ขอเชิญในส่วนทางกองช่างได้นำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงในส่วนของราวกันรั้วตามแบบในส่วนของฟูกเหล็ก มีแผ่นเหล็กเพลทขนาด ๐.๑๐ x ๐.๑๐ เมตรหนา ๓.๒ มม. ฟูกเหล็กขนาด ๓/๘ นิ้ว ก็เท่ากับ ๑๒ มม. แบบแปลนนี้ได้มีการจ้างวิศวกรออกแบบ ตรงนี้ถือได้ผ่านการคำนวณโดยวิศวกรเรียบร้อยแล้ว ระยะห่างของราวกันรั้วโดยออกแบบครั้งแรก ๑.๕๐ เมตร เพราะฉะนั้นการยึดเหนี่ยวความแข็งแรงของระยะและฟูกเหล็กจากเดิมที่มีการขอเปลี่ยน ระหว่างสัญญาและมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ๖.๐๐ เมตร เปลี่ยนเป็น ๑.๕๐ เมตร ตรงนี้การันตีด้วยสามัญวิศวกรก็ถือว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของความแข็งแรง ขอเรียนต่อทางสภาฯ เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
ปลัด อบต.

- เชิญทางท่านปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเพิ่มเติมในส่วนของการใช้เหล็กฝังเนื้อคอนกรีต ตรงนี้ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียในการพิจารณาโดยตรง ตรงนี้เป็นเหล็กกลมดำตามแบบแปลน ไม่ใช่เหล็กกล้าปิวาไนซ์หรือประปา ถ้าหากเหล็กหักและพับบนพื้นคอนกรีตสามารถคลายน็อตและสามารถแก้ไขรูปร่างของเหล็กได้ แต่ถ้าหากมีการฝังเหล็กต้องมีการขุดเจาะคอนกรีตเพื่อหารอยเชื่อมต่อ เพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อความคงทนแน่นอน ตรงนี้ก็จะไม่มี แต่ในส่วนของน็อตที่ฝังบนเนื้อคอนกรีต ซึ่งตรงนี้ได้มีการคำนวณโดยวิศวกรเรียบร้อยแล้ว และในส่วนองระยะห่างจากเดิมที่ระยะห่างของเสามากเกินไปแล้วเปลี่ยนมาเป็นระยะ ๑.๕๐ เมตร เพราะฉะนั้นการรั้งและการยึดมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง แต่ถ้าเกิดเหตุที่มีการกระแทกที่แรงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถขนาดใหญ่ ถึงแม้จะฝังเสาต้านในคอนกรีตหรือมีการยึดเสากับผิวคอนกรีตก็ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ แต่ในอนาคตหากมีความเสียหายไปตามเวลาหรือหมดประกันสัญญาของผู้รับจ้าง ทางชุมชนอาจจะเสนอมาทาง อบต. เปลี่ยนเป็นเหล็กประปาชนิดหนาหรือชนิดอื่นที่ไม่ใช่เหล็กกลมดำ เพราะเหล็กกลมดำก็มีหัวระยะเวลาของเหล็กที่จะกัดกล่อน ตรงนี้ในอนาคตก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ขอเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม การพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโคร การก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าซี้เหล็ก ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตพร้อมราวกัน ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าซี้เหล็ก
(เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ข้อ ๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำเรียนชี้แจง

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ข้อ ๓.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

นักวิเคราะห์ฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวิชาวุธ รักพุทธคุณ นักวิเคราะห์ฯ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๒

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ มีเรื่องอยากเรียนสอบถามทางท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาทาง อบต. ปากอตำได้มีการใช้ไฟฟ้าซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีโคมและหลอดไฟแต่ละจุดเรียบริ้อยแล้ว แต่ก็ไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายทางท้องถิ่นได้มีการอุดหนุนงบประมาณให้กับทางไฟฟ้า อยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโคมตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับอุปกรณ์ตามที่ทางการไฟฟ้าได้มีการประมาณการ เกี่ยวกับงบประมาณให้กับทาง อบต. อยากทราบเกี่ยวกับโคมว่าทางการไฟฟ้าจะนำมาติดตั้งให้ใหม่และทำการเปลี่ยนโคมเดิมที่ทางพี่น้องชาวบ้านได้มีการจัดซื้อติดเอง อยากทราบว่าโคมที่ทางชาวบ้านได้มีการจัดซื้อเองจะต้องมีการรื้อออกใช้หรือไม่ ซึ่งเดิมที่ชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านติดตั้งแต่ละจุดไม่มีมาตรฐานของการไฟฟ้า อุปกรณ์เดิมที่มีการติดตั้งทางการไฟฟ้าจะทำการรื้อถอนหรือไม่ อยากจะเรียนสอบถามไปยังท่านประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ตรงนี้ถือว่าทุกหมู่บ้านได้มีการติดตั้งโคมของหมู่บ้านเอง ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ทางการไฟฟ้าได้มีการประมาณการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้ปรึกษาทางผู้จัดการไฟฟ้า และทางการไฟฟ้าได้มีการเสนอมาหลายรูปแบบ คือ เป็นการดำเนินการในส่วนของสายพาดดับอย่างเดียว และทาง อบต. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และทางการไฟฟ้าดำเนินการทั้งหมด ดังนั้นทางบ้านหมู่ที่ ๒ ได้รับในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกและเป็นหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ เพราะเพื่อเป็นมาตรฐานสากลอุปกรณ์ทุกอย่างของการไฟฟ้าจะได้รับมาตรฐาน มอก. ตามมาตรฐานของทางการไฟฟ้าราคาของอุปกรณ์จึงค่อนข้างสูง และทางการไฟฟ้าจะเป็นผู้ติดตั้งทั้งหมด อุปกรณ์เดิมจะมีการถอดออกจากเสาไฟฟ้าเดิมและกระผมได้มีการหารือกับทางรองนายกชยพล ไพยราช ก็อยากจะขอเก็บขึ้นมาทั้งหมด เพราะต้องดูแลและซ่อมแซมให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า ทาง อบต. ก็จะขอความอนุเคราะห์จากทางผู้นำประชาสัมพันธ์กับทางหมู่บ้านว่าจะขออุปกรณ์เก่ามาให้กับทาง อบต. เพื่อที่ อบต. จะได้นำไปดูแลอีก ๖ หมู่บ้าน ซึ่งยังไม่ได้รับการดำเนินการเรื่องของไฟฟ้า ในส่วนของหมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว เมื่อได้รับการอุดหนุนแล้วได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากการไฟฟ้า แต่อุปกรณ์ในส่วนอื่น ๆ ก็สามารถเบิกจ่ายจากทาง อบต. ได้ อยากจะนำเรียนชี้แจงเบื้องต้นเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก ที่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อบต.ปากอตำ มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแสดงความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

(เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที

๓.๓ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

ประธานสภาฯ นางพรศรี คำฟู	- ข้อ ๓.๓ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ ขอเชิญทางท่านนายกและเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจง
นายก อบต.	- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุริยัน ต้อยศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ข้อ ๓.๓ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ ขอเชิญทางรองปลัด อบต. ได้นำเรียนชี้แจง
รองปลัด อบต.	- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายการที่ ๑

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายการที่ ๑

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๑	แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบลงทุน
งบบุคลากร	หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	รายการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน
งบประมาณคงเหลือ	ไม่มีรายการตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท
โอนลด	โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ๗,๙๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ	เป็นเงิน ๗,๙๐๐.๐๐ บาท
	คำอธิบาย
	จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับ ผอ.กองการศึกษาฯ
	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	จำนวน ๗,๙๐๐.๐๐ บาท
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว

	<p>โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <p>๑) โต๊ะทำงานเหล็ก ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๐ ซม. ลึก ๗๐ ซม. สูง ๗๐ ซม.</p> <p>๒) หน้าโต๊ะปูหนังพีวีซี ขอบโต๊ะบุด้วยอลูมิเนียมแบบขอบยางพลาสติก</p> <p>๓) มีที่พักเท้าแข็งแรง</p> <p>๔) มีลิ้นชักลิ้นชักข้างขวา ๓ ช่อง ข้างซ้าย ๓ ช่อง ตรงกลาง ๑ ช่อง</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
--	--

รองปลัด อบต.

- เหตุผลความจำเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานในครั้งนี้ คือ ทางผู้อำนวยการกองการศึกษา จะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในเดือนตุลาคม นี้ ยังไม่มีโต๊ะทำงาน ในการจัดหาที่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
มติที่ประชุม

- มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติยกมือ

- มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายการที่ ๑

(เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- รายการที่ ๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม

รองปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายการที่ ๒

รายการที่ ๒

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือ ๑๗๖,๗๗๒.๕๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๑,๗๗๒.๕๐ บาท	ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ไม่มีรายการตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท <u>คำอธิบาย</u> จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน สำหรับ ผอ.กองการศึกษาฯ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๕๕ ซม. ลึก ๖๕ ซม. สูง ๑๐๐ ซม. ๒) ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าหรือหนัง ๓) โครงขา ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม ๔) มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว ปรับระดับต่ำ-สูง ได้ -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองปลัด อบต.

- เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานซึ่งนำมาใช้งานกับโต๊ะทำงานใน
รายการที่ ๑ ในการจัดหาที่เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
มติที่ประชุม

- ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติยกมือ

- มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายการที่ ๒

(เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
รองปลัด อบต.

- ต่อไป รายการที่ ๓ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจง

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รายการที่ ๓

รายการที่ ๓

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๓	แผนงานการศึกษา
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบลงทุน
งบบุคลากร	หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	รายการ จัดซื้อโต๊ะทำงาน
งบประมาณคงเหลือ ๑๗๑,๗๗๒.๕๐ บาท	ไม่มีรายการตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท
โอนลด ๔,๙๐๐.๐๐ บาท	โดนตั้งเป็นรายการใหม่ ๔,๙๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๖๖,๘๗๒.๕๐ บาท	เป็นเงิน ๔,๙๐๐.๐๐ บาท
	<u>คำอธิบาย</u>
	จัดซื้อตู้โชว์ จำนวน ๔,๙๐๐.๐๐ บาท
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ จำนวน ๑ ตัว
	โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้
	๑) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๐ ซม. ลึก ๓๕ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.

	<p>๒) คุ้มไม้ ไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น เป็นบานทึบ ๑ ชั้น ชั้นที่เหลือเป็น บานกระจกเลื่อน มีกุญแจ</p> <p>-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
--	---

- รองปลัด อบต. - เนื่องจากทาง อบต. ป่าก่อดำ ได้รับรางวัลทั้งของทางผู้บริหารและของทาง อบต. ยังไม่มีตู้โชว์ ซึ่งเก็บรวบรวมรางวัลต่าง ๆ
- ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
มติที่ประชุม - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายการที่ ๓ (เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ - ต่อไปรายการที่ ๔ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจง
- ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายการที่ ๔ งานบริหารงานคลัง

รายการที่ ๔ งานบริหารงานคลัง

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๔	แผนงาน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งาน บริหารงานคลัง
งาน บริหารงานคลัง	งบ ลงทุน
งบ ดำเนินงาน	หมวด ค่าครุภัณฑ์
หมวด ค่าใช้สอย	ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายการ จัดหาเก้าอี้สำนักงาน
ตั้งไว้	จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท
โอนลดแล้ว	๑๒๐,๐๐๐.- บาท
โอนเพิ่มแล้ว	บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๑๒๓,๐๗๔.- บาท
	โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้

คองเทสโต	๙๐,๙๒๖.- บาท	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ซม. - ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าหรือหนัง - โครงขา ๕ แฉก ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม - มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว สามารถปรับระดับต่ำ – สูง ได้ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โหนดครั้งนี้	๕,๐๐๐.- บาท	
งบประมาณหลังโหนด	๘๕,๙๒๖.- บาท	

- ผอ.กองคลัง - เหตุผลความจำเป็นคือเก้าอี้เดิมได้มีการชำรุด จึงได้มีการขอให้ทางสภาพิจารณาในครั้งนี้นี้
- ประธานสภา
นางพรศรี คำฟู
มติที่ประชุม - ในที่ประชุมข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ ๔
- (เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภา
นางพรศรี คำฟู
ผอ.กองคลัง - ต่อไปรายการที่ ๕ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจง
- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายการที่ ๕ งานบริหารงานคลัง

รายการที่ ๕ งานบริหารงานคลัง

โหนด	ตั้งเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๕	แผนงาน บริหารงานทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งาน บริหารทั่วไป
งาน บริหารงานคลัง	งบ ลงทุน
งบ ดำเนินงาน	หมวด ค่าครุภัณฑ์
หมวด ค่าใช้สอย	ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายการ จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘/นาที่) จำนวน ๒

ตั้งไว้	๓๕๐,๐๐๐.-บาท	เครื่อง โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
โอนลดแล้ว	๑๒๐,๐๐๐.- บาท	
โอนเพิ่มแล้ว	บาท	
เบิกจ่ายแล้ว	๑๒๓,๐๗๔.- บาท	
คงเหลือ	๙๐,๙๒๖.- บาท	
โอนลดครั้งนี้	๓๐,๐๐๐.- บาท	
งบประมาณหลังโอน	๕๕,๙๒๖.- บาท	

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
มติที่ประชุม

- ในที่ประชุมข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในรายการที่ ๕ ถ้าไม่มีก็ขอมติยกมือ

- มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ ๕

(เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
รองปลัด อบต.

- ต่อไปรายการที่ ๖ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนชี้แจง

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายการที่ ๖ สำนักปลัด

รายการที่ ๖ สำนักปลัด

โอนลด	ตั้งเป็นรายการใหม่
<p>รายการที่ ๖</p> <p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p> <p>งาน บริหารทั่วไป</p> <p>งบลงทุน</p> <p>หมวด ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>รายการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน</p> <p>ประมวผล แบบที่ ๑</p> <p>จำนวน ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p> <p>งาน บริหารทั่วไป</p> <p>งบลงทุน</p> <p>หมวด ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ตั้งไว้ ๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>คงเหลือ ๕๒๐,๙๓๗.๔๓ บาท</p> <p>โอนลดครั้งนี้ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>งบประมาณหลังโอน ๔๙๘,๙๓๗.๔๓ บาท</p> <p>โดยมีคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ดังนี้</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ a ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

	<p>๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
--	--

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
มติที่ประชุม

- ในที่ประชุมข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ในรายการที่ ๖ ถ้าไม่มีก็ขอมติยกมือ
 - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการที่ ๖
- (เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

๓.๔ การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

- ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๔ การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ ขอเชิญทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจง
- นายก อบต. - ข้อ ๓.๔ การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ ขอมอบหมายกับทางผอ.กองคลัง
- ผอ.กองคลัง - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

*****รายละเอียดตามเอกสารแนบ*****

- ผอ. กองคลัง - เนื่องจากโครงการดังกล่าว ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่คณะกรรมการดำเนินการในส่วน
ของ TOR ไม่สามารถโอนจ่ายได้ทันในงบประมาณนี้
- ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู - มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑
รายการ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลืองบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด
ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ
(เห็นชอบ ๖ เสียงไม่เห็นชอบ – งดออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระอื่น ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ส.อบต.หมู่ที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ขอนำเรียนอภิปรายในเรื่องของ
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากกระผมเป็น
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ปากอ่ดำ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ ซึ่งเหลือ
ระยะเวลาอีกสิบกว่าวัน ซึ่งทางผู้บริหารเสนองบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด
๓๐ กว่าล้านบาท กระผมได้มีการสอบถามยังเจ้าหน้าที่กองคลัง เกี่ยวกับงบประมาณ
ที่โอนมายังท้องถิ่น เพื่อให้ทางผู้บริหารได้มีการบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพื
น้องประชาชนในตำบลปากอ่ดำ ซึ่ง ณ วันนี้งบประมาณที่มีการโอนเข้ามาประมาณ
๒๖ ล้านบาท ซึ่งยังโอนงบประมาณมายังไม่เต็มจำนวน ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพื
น้องประชาชนในตำบลปากอ่ดำ ขอนำเรียนทางท่านประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณทาง
คณะผู้บริหาร ตลอดทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ ท่านปลัดจาง วรณราช พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ทุกส่วน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติเพื่อใช้
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมา ถึงแม้ยังไม่หมดปีงบประมาณรายจ่ายซึ่งบาง
โครงการยังมีการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของโครงการที่ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้วเกือบทุกโครงการ ก็ถือว่าเป็นการ
บริหารงานที่ดี ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแก้ปัญหา
บางท่านอาจจะไม่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และบางท่านก็ได้ปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ
ทำงานอย่างเต็มใจเพื่อพี่น้องประชาชนในตำบลปากอ่ดำ ก็ขอฝากทางผู้บริหาร
ดำเนินการตามโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จถ้ามีการโอนงบประมาณรายจ่ายเข้ามา
ก่อนที่จะหมดสิ้นปีงบประมาณนี้ และในการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ขอให้ผู้บริหารและทางเจ้าหน้าที่ได้มี
การบริหารงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขพี่น้องประชาชนต่อไป ในฐานะที่กระผม
เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ปากอ่ดำ ซึ่งมีจำนวนประชากร
ทั้งหมด ๓,๐๐๐ กว่าคน ก็ต้องขอขอบคุณในการทำงานของท่าน และทางท่าน
ปลัดจาง วรณราช ได้เหลืออายุราชการอีก ๑ ปี ท่านก็ถึงเวลาเกษียณอายุราชการ
ถ้าหากเกษียณไปแล้วก็อยากให้แวะมาเยี่ยมเยียนยัง อบต.ปากอ่ดำ ทุก ๆ เรื่องที่

ประสบความสำเร็จเพราะทุกส่วน ทางสมาชิกสภาฯ ก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ เพื่อทำหน้าที่ในสภาฯ แห่งนี้ และร่วมกับทาง อบต. ได้แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ในการนี้ถือว่าเป็นการให้กำลังใจในการทำงานสิ่งใดที่ถูกต้องก็พร้อมจะสนับสนุนเต็มที่ สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องก็จะพยายามคัดค้านเพื่อให้สิ่งนั้นถูกต้อง ในการนี้กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ก็ขอขอบคุณท่านสานิต ศรีจุมปา ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ที่เป็นตัวแทนให้กับทางพี่น้องชาวบ้าน และทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต่อไปก็ขอเชิญทางท่านปลัด อบต.

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขอขอบคุณทางท่าน ส.อบต. สานิต ศรีจุมปา ที่ให้กำลังใจในส่วนนี้สำหรับการทำงานของกระผมเหลือระยะเวลาอีก ๑ ปี ในการทำงานแต่ทาง ผอ.กองช่าง คงจะไปก่อนกระผมเพราะจะลาออกจากราชการ ในเรื่องที่กระผมจะนำเรียน คือ เรื่องงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นโครงการตามข้อบัญญัติในการเตรียมการดำเนินการเหลือระยะเวลาอีกเดือนกว่า ก็ควรจะมีการประชุมหารือในส่วนของผู้นำ ว่าจะมีการเตรียมงานในการจัดรูปแบบไหน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวเพื่อที่ทางชาวบ้านจะได้รับรู้ทราบ เพื่อที่จะได้ให้ผู้รับผิดชอบได้เตรียมตัว ในส่วนของเรื่องวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เป็นหน้าที่ของทุกส่วนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการ เกี่ยวกับด้านพิธีการและการให้การต้อนรับ จะมีการออกแบบชุมชนอย่างไร และจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของคนในชุมชน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเหมือนกันทั้งชุมชน และในเรื่องของงบประมาณจะนำงบประมาณมาจากส่วนไหน กระผมมองว่าถ้าหากบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เป็นหมู่บ้านนำร่องในเรื่องของขยะทาง อบต. ก็ได้มีการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของขยะไว้ อยากให้ทางผู้บริหารนำงบประมาณในส่วนนี้ไปดำเนินการเพราะเป็นหมู่บ้านนำร่องในการบริหารจัดการขยะ ตรงนี้ถือเป็นโอกาสที่มีถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาตรวจเยี่ยมในชุมชน ตรงนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ กระผมก็อยากให้ทุกคนร่วมกันเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยม ก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
ส.อบต. หมู่ที่ ๒

- ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัด อบต. ขอเชิญทางท่านสานิต ศรีจุมปา

- ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัด อบต. ที่ได้นำเรียนในเรื่องนี้ก็ถือว่าหนักใจในเรื่องนี้ กระผมกับทางรองนายกชยพล ไพยราช ก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทางผู้นำก็ติดภารกิจหลายอย่าง ในเรื่องนี้ก็จะมีกระผมและทางรองนายกชยพล ไพยราช กระผมก็ได้มีการทำเรื่องรื้อถอนอาคารหลังเก่า บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน และได้ดำเนินการจัดทำเป็นโรงคัดแยกขยะไว้ด้านหลัง ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการจัดแบ่งห้องเป็นจำนวน ๕ ห้อง ในการดำเนินการคัดแยกขยะตอนนี้ยังไม่มีวิธีในการจัดการขยะ ว่าจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นรูปธรรม ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ทางท่านปลัด อบต. ลงพื้นที่ดูว่า จะต้องมีการดำเนินการแบบไหน เพื่อให้เป็นสัดส่วนและพร้อมที่จะต้อนรับคณะ

ศึกษาดูงาน ตรงนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ทางผู้บริหาร และทางเจ้าหน้าที่ร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย ขอนำเรียนเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู
นายก อบต.

- ก็ขอขอบคุณทาง ส.อบต.หมู่ที่ ๒ ขอเชิญทางท่านนายก อบต.

- ในส่วนของการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำหรับในเขตพื้นที่ของทาง อบต.ปากอคำ และถือเป็นโอกาสที่ดีของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ที่ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ เพื่อจะเห็นการทำงานในระดับหมู่บ้านและความร่วมมือของชาวบ้าน และก็จะมาดูในส่วนของครัวเรือนต้นแบบ ถ้าตามลำดับพิธีการจริง ๆ แล้ว ในขั้นแรกก็คงจะเป็นในส่วนของท่านนายอำเภอเป็นผู้กล่าวบรรยาย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เมื่อเสร็จแล้วก็จะลงพื้นที่มายัง อบต.ปากอคำ เป็นหน่วยที่ ๒ และหน่วยที่ ๓ ก็คงจะเป็นจุดเรียนรู้ของหมู่บ้าน ก็ถือว่าบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ เป็นตัวแทนของทั้งหมดทั้งหมู่บ้านและของตำบลปากอคำ และคงจะเน้นเข้าไปในส่วนครอบครัวต้นแบบ ควรจะมีในส่วนที่บ้านต้นแบบ และมีการจัดการศูนย์การเรียนรู้ที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการขยะอย่างเต็มรูปแบบ ในส่วนต้นทางของขยะและการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ว่าจะมีการบริหารจัดการขยะในขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนไหน ดังนั้นกระผมคิดว่าต้องมีการจัดเตรียมในเรื่องของความพร้อม ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการขยะอย่างไร ในส่วนของเสวียนถ้าทางหมู่บ้านมีของเดิมอยู่แล้วหากผู้ฟัง ก็สานเสวียนใหม่ครบแทนเสวียนเดิม เหมือนกับทางท่านปลัด อบต. ได้นำเรียนไปข้างต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือในหมู่บ้านที่ได้มีการดำเนินการ ไม่ว่าจะที่บ้านหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ได้งบประมาณจากทาง สสส. อาจจะนำผลงานมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย ตรงนี้ก็ต้องมีการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงความร่วมมือและความพร้อมของทุกฝ่าย เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น อบต. แรกซึ่งมีผลงานระดับประเทศ ตามที่ทางท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายชื่นชมว่าเป็น อบต. แรก ที่ได้มีการจัดการขยะเปียกโลก ร้อย ๑๐๐% และถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือของคนในพื้นที่ และในการต้อนรับครั้งนี้ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ต้องมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ที่จะต้องร่วมมือกันในการวางแผนในการจัดเตรียมในครั้งนี้ตามที่ทางท่านปลัด อบต. ได้นำเรียนไปเบื้องต้น กระผมก็ขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ
นางพรศรี คำฟู

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก อบต. ในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในพื้นที่ หากทางบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ต้องการให้ทางสมาชิกสภาฯ ช่วยเหลือในส่วนไหน ทางสภาฯ ก็จะพร้อมใจที่จะร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีท่านใดมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารข้าราชการในวันนี้ได้ร่วมกันพิจารณา ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันขอทำการปิดประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา๑๒.๑๕.....น.

(ลงชื่อ) จำนง วรรณราช ผู้บันทึกประชุม
(นายจำนง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง
(นายสานิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) บุญโรจน์ หน่อแก้ว ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พรศรี คำฟู ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางพรศรี คำฟู)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นัฐกานต์ เมืองเสริม ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม